

**TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT**

**BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3**

**Năm học: 2024 – 2025**

**Chủ đề: “Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”**

**I. Thời gian giới thiệu:** Giờ chào cờ ngày 03/2025

**II. Người giới thiệu:** Giáo viên Nguyễn Thị Kiều Oanh

**III. Đối tượng nghe:** Học sinh và giáo viên toàn trường

**IV. Địa điểm giới thiệu:** Sân trường Tiểu học Đoàn Kết

**V. Hình thức giới thiệu:** Đọc sách

Bảng tin phòng thư viện

Trong giờ đọc sách của học sinh

**VI. Âm nhạc:** Hoàng Ngọc Ánh

**VII. Viết bài:** Lưu Thanh Tâm

**VIII. Phụ trách:** Hoàng Phương Nam

**IX. Thông tin thư mục:** *Cuốn Sách “49 Bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt”* - Biên dịch Nguyễn Quốc Vương - NXB: Kim Đồng, 2021 - 112tR; 18x26cm

**XII. Nội dung:** (có đính kèm)

***Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!***

***Các em học sinh thân mến!***

Hiện nay, số trẻ em gặp khó khăn trong giao tiếp đang tăng lên do không biết cách diễn đạt những cảm xúc của bản thân. Cả trẻ hay bắt nạt hay trẻ bị bắt nạt đều là người không giỏi giao tiếp. Với mong muốn trang bị cho trẻ những phương pháp giúp trẻ giao tiếp tốt hơn, Thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách “***49 Bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt***” do Nguyễn Quốc Vương biên dịch:

Với khổ : 18x26cm

Bề dày : 112 trang

NXB : Kim Đồng

Trang bìa được tác giả chọn nền trắng, chữ đỏ làm nổi bật dòng chữ đầy khuôn mẫu “***49 Bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt***”. Bên dưới của trang bìa là hình ảnh các bạn nhỏ đang nói chuyện với nhiều cảm xúc khác nhau. Cuốn sách gồm ba phần:

Phần một: Hãy lắng nghe thật tốt câu chuyện của người khác (trang 8 – 32).

Phần hai: Hãy truyền đạt khéo léo cảm xúc của bản thân (trang 36 - 78).

Phần ba: Hãy tự mình suy nghĩ. Mọi người hãy cùng suy nghĩ (trang 82 - 110).

Để lắng nghe câu chuyện của người bạn đang gặp rắc rối:

Khi thấy bạn của mình đang khổ sở vì chuyện gì đó, bạn sẽ làm gì?

Có người sẽ giả vờ tảng lờ không biết phải làm gì nhưng đa số sẽ hỏi “Cậu sao vậy?” Đúng vậy, khi thấy bạn bè đang gặp rắc rối, chúng ta sẽ rất lo lắng và cần quan tâm tới.

Trước tiên, chúng ta hỏi thăm người bạn ấy. Tiếp đó, hãy lắng nghe câu chuyện của họ thật chậm rãi bằng thái độ đồng cảm. Chỉ cần làm như vậy họ sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Một điều cần chú ý nữa, đó là khi lắng nghe, hãy vừa nhìn vào mắt bạn của tớ ra đồng cảm. Hãy gật đầu tán thành, nhắc lại những lời người bạn đã nói...

***Tình huống 1: Bạn có thể hỏi thăm bằng tâm thế đồng cảm không?***

A: Jiro, cậu có vẻ không khỏe, có chuyện gì vậy?

B: Ừ, mình lỡ đánh mất cuốn truyện tranh mượn của bạn Sayuri rồi.

A: Chuyện đó đơn giản mà. Chỉ cần nói với bạn ấy “Tớ xin lỗi” là được thôi.

B: Tớ biết nhưng mà khó nói lắm!

***Tình huống 2: Hãy cùng tìm ra cách giải quyết, hãy lắng nghe bằng tâm thế đồng cảm.***

A: Jiro, cậu có vẻ không khỏe, có chuyện gì vậy?

B: Ừ, mình lỡ đánh mất cuốn truyện tranh mượn của bạn Sayuri rồi.

A: Thế à! Nếu thế thì cũng rắc rối nhỉ! Cậu đã đọc cuốn sách đó ở đâu vậy?

B: Tớ đọc ở phòng tớ và ở phòng khách. Sau đó tớ mang đến chỗ học thêm...

A: Thế à? Cậu đã thử tìm kĩ ở nhà chưa?

*B: Tất nhiên rồi. Tôi đã tìm cả ở chỗ học thêm rồi nhưng không thấy.*

*A: Ôi. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ?*

*B: Có lẽ phải nói thật với bạn Sayuri thôi nhỉ... Nào đi thôi!*

Các em học sinh thân mến!

Khi lắng nghe câu chuyện của người bạn đang gặp rắc rối, việc không đưa ra lời khuyên mà chú tâm lắng nghe là rất cần thiết. Nếu như có cảm giác an tâm rằng người khác cùng suy nghĩ với mình thì bạn sẽ tự nhìn nhận thấu đáo vấn đề của bản thân và có thể tự tìm ra phương pháp giải quyết. Chúng ta cần giao tiếp với nhau bằng tất cả tâm lòng với phương pháp như vậy thì sẽ hỗ trợ tư duy tiến bộ. Khi không tìm ra cách giải quyết hay lúng túng, đừng phó mặc mọi chuyện mà hãy tìm lời khuyên từ giáo viên, bố mẹ, những người lớn thân thiết với bạn. Chắc chắn họ sẽ đem lại cho bạn lời khuyên tốt nhất.....

Để được trải nghiệm cách xử lí các tình huống mời quý thầy cô và các bạn đến Thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết chúng tôi đọc cuốn sách mang số đăng ký cá biệt KNS 0004501 “**49 Bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt**” được đặt trong tủ sách Kỹ năng sống.

Cám ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe phân giới thiệu sách của Thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết.

**Nhân viên thư viện**

**Phó hiệu trưởng**

**Lưu Thanh Tâm**

**Nguyễn Văn Tuấn**